



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการ และเตรียมการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน



เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม กรรมการธิการ CA 331 อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการ ได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาการ) ตำบลอมฤต อำเภอฟักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุวัฒน์บดี โรงเรียนวัดถ้ำตะโก และบ้านเด็กกำพร้าวัดถ้ำตะโก พุทธโสภณ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งจากการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้รับทราบข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งสภาพปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนแต่ละแห่ง อาทิ ปัญหานักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาการเดินทาง รวมทั้งปัญหาความยากจน และปัญหาครอบครัวแตกแยก ส่งผลทำให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตปกติอย่างเด็กทั่วไป และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักจูงจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะทำให้กลับเข้าสู่วังวนของปัญหาสังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในทุกประเด็น คณะกรรมการจะได้รวบรวมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอไปยังรัฐบาล รวมทั้งจะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป





๑) พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือก ด้านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ ณ จังหวัดเชียงราย นายอนันต์ กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา มีกำหนดการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ในประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนทางเลือก ด้านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้

๑) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย ในประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน และการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียน

๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารของวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก

๓) รับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เรื่อง “การจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ และการฝึกทักษะทางสังคม” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

